
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567  
ครั้งที่ 2 /2567 

วันอังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

******************************************************************** 
ผู้เข้าประชุม 
1. นางมะลิวรรณ์ สุพร  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
11. นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
12. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน   จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
5. นายเสย  รุ่งโรจน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
6. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. สิบเอกบันดิฐ  เพียรภายลุน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางสาวพรรณงาม หวายเค  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายกิจกูล  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
10. นายสุภงค ์  เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
11. นางสาวชลาลักษณ์ ทองขันธ์  นักวิเคราะห์นโยบาย  
12. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 
 
           /เริ่มเวลาประชุม... 
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เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ                  
   นางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภาฯ ประกอบพิธีเพ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา         
   พระมหากษัตริย์ ขอเรียนเชิญค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระ 
(ประธานสภาฯ)  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   (เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ) 

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญนางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภา 
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาล ต าบลดงเย็น กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญ    
   ค่ะ 
   (นางมะลิวรรรณ์ สุพร ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567       
   ลงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567    

นางมะลิวรรณ์ สุพร  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นสมัยสามัญ    
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567 ลงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 

ที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม 

นางมะลิวรรณ์ สุพร  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงาน
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญค่ะ 

(ที่ประชุมสภาฯ)  -ไม่มี-        

นางมะลิวรรณ์ สุพร  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบ  
(ประธานสภาฯ)  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี         
   2567  ลงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถ้าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    
   ให้ยกมือคะ่  

   - รับรองรายงานการประชุม 12  เสียง 
   - ไม่รับรอง     - เสียง 
   - งดออกเสียง    - เสียง 
   เมื่อเวลา  09.25 น.   
            /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.1 ญัตติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       
(ประธานสภาฯ)  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอกระทู้ถามต่อที่ประชุมค่ะ  

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายอุทิน 
(นายกเทศมนตรีต ำบล จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงเย็น                                  
ดงเย็น)   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็นอีกครั้งหนึ่ง          
   ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงเย็น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิก     
   ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ                 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้  

   1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,284,636.64 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม จ านวน 110,812,145.11 บาท 
     1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
     1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย จ านวน               
     0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
     1.1.5 รายการกันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 22 โครงการ                   
     รวม 20,000.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 21,085,100.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2.1 รายรับจริง จ านวน 85,648,347.73 บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร    จ านวน    163,901.32 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     111,173.80 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน    197,133.57 บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค -  จ านวน  1,348,066.51 บาท 
     และกิจการพาณิชย์ 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน      253,020.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                 0.00 บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 38,006,646.53 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน 45,568,406.00 บาท 
            /2.2 เงินอุดหนุน… 
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    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน 4,200,360.80 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง     จ านวน 81,673,649.43 บาท  
    ประกอบด้วย 
     งบกลาง     จ านวน 17,498,990.26 บาท 
     งบบุคลากร    จ านวน 34,014,144.85 บาท 
     งบด าเนินงาน    จ านวน 22,357,312.32 บาท 
     งบลงทุน     จ านวน   3,687,090.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน    จ านวน   4,116,112.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                 0.00 บาท 

    2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล 
    ให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ านวน   3,597,220.80 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      จ านวน   0.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม         จ านวน 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้   จ านวน    4,855,500.00 บาท 
   
   1. รายรับ    

   รายรับ     รายรับจริง      ประมาณการ           ประมาณการ             
             ปี  2566               ปี 2567        ปี 2568  
  รายได้จัดเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร               163,901.32                 220,000.00            218,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ     111,173.80       127,000.00             139,000.00 
  และใบอนุญาต                        
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              197,133.57                  210,000.00           260,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค     1,348,066.51     1,700,000.00   1,730,000.00 
  และกิจการพาณิชย์  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              253,020.00                  151,000.00           411,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน                         0.00                      5,000.00         5,000.00 
       รวมรายได้จัดเก็บเอง          2,073,295.20              2,413,000.00  2,763,000.00 

           รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดภาษีจัดสรร        38,006,646.53             41,187,000.00      45,392,000.00 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว    38,006,646.53            41,187,000.00      45,392,000.00 
  จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
           /รายได้ที่รัฐบาล... 
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  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดเงินอุดหนุน        45,568,406.00            49,700,000.00       49,680,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน    45,568,406.00           49,700,000.00       49,680,000.00 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รวม         85,648,347.73           93,300,000.00       97,835,000.00 

   2. รายจ่าย 
   รายจ่าย             รายจ่ายจริง    ประมาณการ       ประมาณการ 
                ปี 2566    ปี 2567                      ปี 2568  
  จ่ายจากงบประมาณ       
   งบกลาง                         17,498,990.26       21,007,864.00           23,402,120.00 
   งบบุคลากร              34,014,144.85       38,148,236.00           38,874,480.00 
   งบด าเนินงาน              22,357,312.32       22,609,300.00           23,205,500.00 
   งบลงทุน                          3,687,090.00         7,344,600.00             8,228,900.00 
   งบเงินอุดหนุน                4,116,112.00         4,190,000.00             4,124,000.00 
  รวมจ่ายจากงบประมาณ   81,673,649.43      93,300,000.00          97,835,000.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

      ด้าน          รวม 
   ด้านบริหารทั่วไป   
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     20,388,140 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน     3,118,360 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา      29,071,100 
     แผนงานสาธารณสุข       5,361,160 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์          115,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน       3,335,600 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       430,000 
   ด้านการเศรษฐกิจ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      9,259,320 
     แผนงานการเกษตร            80,000 
     แผนงานการพาณิชย์       3,274,200 
 
           /ด้านการด าเนินงาน... 
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   ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
     แผนงานงบกลาง      23,402,120 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     97,835,000 

    รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568     
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ     

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือ 
(ประธานสภาฯ)  ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของ    
   ถนนลูกรังเส้นนาหนองแคนที่ดิฉันได้เสนอไปมันใช่ถนนเส้นเดียวกันกับถนนเส้นของหมวดแหลม    
   หรือเปล่า ถ้าเป็นถนนคนละเส้นยังไงดิฉันก็ขอฝากด้วยนะค่ะ เพราะว่าถนนเส้นที่เราได้ไปส ารวจ      
   กับทางกองช่างชาวบ้านเขามีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร       
   ถ้าพอจะมีงบประมาณ หรือโครงการใหม่เข้ามาก็ฝากพิจารณาในส่วนนี้ด้วย ขอน าเรียนสอบถาม    
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น และ
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับถนนเส้นที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม    
   เข้ามาจะเป็นถนนคนละเส้น ในส่วนของถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงข้ามกับที่นาของผู้ใหญ่สุนา      
   จะเป็นการก่อสร้างถนนใหม่ระยะทางประมาณ 200 เมตร ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายกิจกูล ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุม    
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ  

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านขออนุญาต     
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับการจัดท างบประมาณในปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายของคณะผู้บริหาร และ      
   สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านได้เสนอมาเราก็ต้องพิจารณาตามกรอบจ านวนเงิน แต่ถ้าส่วนไหน    
   มีความเดือดร้อนก็จะให้ช่างออกไปส ารวจดู และจะไปหางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาด าเนินการให้  
   หรือถ้าเป็นพวกถนนคอนกรีตก็จะของบจากหน่วยงานอ่ืนตามแผนที่ได้เสนอไปแต่ถ้าเป็นการ       
   ซ่อมแซมการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆ ก็จะให้ช่างไปดูและก็ด าเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจาก             
   ใช้งบประมาณไม่เยอะ ปีนี้ก็จะมีงบการเลือกตั้งเพ่ิมเข้ามาก็จะได้ใช้ในการเลือกตั้งก็น่าจะประมาณ
   เดือนพฤษภาคม 2568 เนื่องจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจะครบวาระในวันที่       
   27 มีนาคม 2568  
              /ในส่วนของ… 
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   ในส่วนของค่าตอบแทนก็ยังเท่าเดิม เนื่องจากว่าเราใช้เกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย      
   ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนของสมาชิกสภาฯ ทีนี้เราใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            
   เงินเดือนค่าตอบแทนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปี 2554      
   ซึ่งยังไม่มีการแก้ไข ถ้าเกณฑ์ 50 – 100 ก็จะได้เพ่ิม ท่านนายกก็จะได้ 46 ,000 บาท             
   รองนายกฯ ก็ประมาณ 28,000 บาท สมาชิกสภาฯ ประมาณ 10,500 บาท ประธานสภาฯ    
   16,500 บาท รองประธานสภาฯ 13,500 บาท ส าหรับรายจ่ายอ่ืนที่เพ่ิมเข้ามาของเบี้ยยังชีพ          
   และจะมีของการศึกษาที่เพ่ิมเข้ามา เนื่องจากของเรามีโรงเรียน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเยอะ        
   ท าให้ดูเหมือนว่างบประมาณของเราจะสูง แต่หักของกองการศึกษาออกไปประมาณ 23 กว่า     
   ล้านบาท ซึ่งงบประมาณจริงๆแต่ละปีของเรามันไม่ได้ถึง 50 ล้านบาท ก็จะมีงบฝากของ                   
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับของโรงเรียนประมาณ 23 กว่าล้านบาท ของเบี้ยยังชีพ 11 ล้านกว่าบาท 
   รวม 2 รายการเกือบ 35 ล้านบาท ถ้าหักตรงนี้ออกก็จะเหลืออยู่ประมาณ 40 – 50 ล้านบาท        
   มันก็จ ากัดด้วยสถานะ ซึ่งท่านจะสงสัยว่างบประมาณปี 68 เกือบ 100 ล้านบาท ไปไหนหมด      
   ก็เนื่องจากมันเป็นงบฝากมาของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก็มีเบี้ยยังชีพอี ก              
   11 ล้านกว่าบาท และ 3 ล้านกว่าบาท รวมๆก็ประมาณ 15 ล้านบาท นอกนั้นก็จะเป็น           
   งบประมาณที่ได้มาแล้วจ่ายไป เป็นเกือบทุกต าบลทั่วประเทศไทยไม่ใช่เป็นแค่ของเรา  ปีนี้          
   ท่านจะเห็นว่างบประมาณของ อบจ.เพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะว่าเขารับสถานีอนามัยเข้ามา 
   ทั้งเงินเดือน และค่าอะไรต่างๆของอนามัย  เขาจะไปตั้งที่ อบจ. งบประมาณก็จะเยอะขึ้น           
   เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว เราก็ต้องท าตามงบประมาณที่เราได้รับมา ขอน าเรียน     
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือ 
(ประธานสภาฯ)  ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
   เขต 1 ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ส าหรับเรื่อง     
   ของงบประมาณ ปี 2567 งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด 93 ,300,000 บาท และงบประมาณ      
   ของปี 2568 ตั้งไว้ทั้งหมด 97 ,835,000 บาท ซึ่งงบประมาณของปี 2567 ก็ยังไม่ปิด              
   ปีงบประมาณ ดิฉันจึงอยากทราบว่า ณ ตอนนี้งบประมาณของเราเข้ามาเท่าไหร่แล้ว  และ            
   ในปีงบประมาณของปี 2567 ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละโรงเรียน และทุกภาคส่วนที่ทาง
   เทศบาลต าบลดงเย็นของเราดูแลจะเข้ามาอยู่ในงบของทางกองช่างทั้งหมด หรือว่าแยกเป็น                
   งบประมาณของแต่ละกอง ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

           /นายวิวัฒน์ชัย… 
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นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านขออนุญาต     
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับปีงบประมาณของปี 2567 ก็จะเหลืออีกแค่ 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม          
   กับเดือนกันยายน ซึ่งงบประมาณที่คาดไว้ในปีนี้ก็น่าจะเข้ามาเกิน 90 แต่เหลืออีก 2 เดือน         
   มันจะมีเงินภาษีที่ยังไม่ได้ประมาณ 3 ,000,000 กว่าบาท กับเงินอุดหนุนอีกงวดสุดท้าย            
   จะได้ประมาณเกือบล้าน และก็มีพวกเงินของทางโรงเรียนอาจะได้เพ่ิมมานิดหน่อย และจะเหลือ    
   ในส่วนของเบี้ยยังชีพอีก 2 เดือน ซึ่งเขาต้องจ่ายมาก่อนวันที่  10 ก็จะเข้ามาประมาณ                 
   2,000,000 กว่าบาท กับเงินภาษีก็จะได้ประมาณเดือนละ 3 ,000,000 กว่าบาท 2 เดือน       
   ก็ประมาณ 7,000,000 กว่าบาท ก็คาดว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตั้งไว้ในปี 2567 ก็น่าจะได้             
   ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณก็จะได้ตามภาวะของเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดีมันก็ได้เยอะ              
   เขาก็มีเกณฑ์จัดสรรตามกฎหมายของเขา ในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานทางกองช่างจะเป็นคนส ารวจ     
   และรับผิดชอบด าเนินการ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัย           
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่าน กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขออนุญาตน าเรียน     
   สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนของเงินสะสมของปี 2567 ตอนนี้เข้ามาครบหมดหรือยัง และยังเหลือ       
   เท่าไหร่ ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด 
(ประธานสภาฯ)  สงสัยหรือต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านขออนุญาต     
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพิ่มเติม ส าหรับในเรื่องของเงินสะสมที่เราเห็น 100 ล้านบาทก็จะมีหลายๆอย่างรวมกัน 
   ทั้งพวกทรัพย์สิน แต่ยอดจริงๆคือในระเบียบใหม่ในส่วนของเงินสะสมเขาให้เอามารวมกัน แต่ก่อน
   มันจะมีเงินทุนส ารองสะสมเราก็มีอยู่ประมาณ 12,000,000 บาท เงินสะสมก็จะมีอยู่ประมาณ          
   7,000,000 – 8,000,000 บาท ตามยอดที่เขารายงานมา 2 รายการนี้รวมกันก็จะมีอยู่               
   ประมาณ 20,000,000 บาท หรืออาจจะไม่ถึง แต่ทีนี้ในการจ่ายก็จะมีสูตรค านวณอยู่ ทีนี้ยังจ่าย
   ไม่ได้เพราะเราต้องกันเงินเดือนออก 3 เดือน คูณ 10 % แต่เขาเปลี่ยนเป็นคูณ 15 % ของยอด      
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ก็จะอยู่ที่ประมาณ 24 ,000,000 บาท มันก็ยังจ่ายไม่ได้                
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัย            
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

            /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเ พ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ         
(ประธานสภาฯ)  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ 
   ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการ  12  เสียง  
   - ไม่รับหลักการ     -   เสียง  
   - งดออกเสียง     -  เสียง                 
   เมื่อเวลา  10.40 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
(ประธารสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญนายวิวัฒน์ชัย       
   เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
(ปลัดเทศบาลฯ)  ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547              
   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ           
   รับหลักการแล้ว ถ้าจะร่างส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง     
   ข้อบัญญัตินี้ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาอย่างละเอียด และที่ประชุมสภาต้องก าหนด    
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น     
   หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า      
   เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี       
   ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ 
นางมะลิวรรณ์ สุพร  ขอขอบคุณปลัดเทศบาลต าบลดงเย็นมากค่ะ ล าดับต่อไปก่อนที่ก าหนดระยะเวลาเสนอ          
(ประธารสภาฯ)  ค าแปรญัตติ ดิฉันอยากจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ               
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                  
   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 , 105 (3) ข้อ 106 ข้อ 107 วิธีคัดเลือก    
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ     
   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
    การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น า      
   วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการ      
   แปรญัตติว่าจะเสนอแต่งตั้งกี่คน แล้วค่อยเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองเสร็จแล้วค่อยก าหนดระยะเวลา      
   เสนอค าแปรญัตติ และก าหนดวันพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะแต่งตั้ง        
   กี่คน ระหว่าง 3 – 7 คน เชิญค่ะ 
            /นายอุดร... 
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นายอุดร ดีดวงพันธ์ กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ              
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) แปรญัตติฯ จ านวน 7 คน ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ถ้าสมาชิกท่านใด
(ประธานสภาฯ)  เห็บชอบกับนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ         
   จ านวน 7 คน ยกมือค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 
   เมื่อเวลา 10.50 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อสมาชิกทุกท่านมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 7 คน ล าดับต่อไปดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
   ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนที่ เสนอมา ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อ    
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1       
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอเสนอนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
           /นายจันหอม... 
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นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
       
นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เชิญค่ะ          
(ประธานสภาฯ)    

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอนายสัญญา ถุดทิง              
(เลขานุการสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ)        

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เชิญค่ะ 
(ประธานสภาฯ)    

นายสัญญา ถุดทิง กระผมนายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอนายสุขสวัสดิ์        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
( เลขานุการสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เชิญค่ะ 
(ประธานสภาฯ)    

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอนางสาวธนวรรณ   
(รองประธานสภาฯ) การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

            /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายวิลัย พันทะ  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เชิญค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   

นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ กระผมนายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอนางฐนิดา  ดีดวงพันธ์          
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เลขานุการสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายอุดร ดีดวงพันธ์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 เชิญค่ะ 
(ประธานสภาฯ)  

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอนายอรัณย์ธรรม             
(รองประธานสภาฯ) ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 เชิญค่ะ 
(ประธานสภาฯ)  
            /นายวิลัย... 



       - 13 - 
นายวิลัย พันทะ  กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์                  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ)  

นายอุดร ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ก็ถือว่าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามที่ก าหนด โดยมีรายชื่อ       
(ประธานสภาฯ)  ดังต่อไปนี้  
   1.นายอุดร  ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   2.นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   3.นายสุขสวัสดิ์  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   4.นางสาวธนวรรณ  การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   5.นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   6.นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   7.นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   จงึขอมติที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน อีกครั้งค่ะ  

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.00 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างค่ะ     
(ประธานสภาฯ)    

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.05 น. 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.15 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ               
(ประธานสภาฯ)  โดยไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ว่าจะใช้ระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ กี่วัน เชิญที่ประชุมฯ        
   เสนอและขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
            /นายจันหอม... 
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นายจันหอม ดีดวงพันธ์ กระผมนายจันหอม ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 3 วัน ในวันที่ 14 – 16                 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น         
   ครับ 
นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)      

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับ นาย                      
   จันหอม ดีดวงพันธ์ ที่ได้เสนอระยะเวลาการยื่นเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ในวันที่ 14 – 16 
   สิงหาคม 2567 ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
   ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.30 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ก่อนที่จะส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ทุกท่าน
(ประธานสภาฯ)  เสนอว่าจะพิจารณารายละเอียดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณาแปรญัตติฯกี่วัน ขอเชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันขอเสนอระยะเวลาพิจารณารายละเอียดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 5 วัน ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 
   08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)      

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายวิลัย พันทะ  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
           /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับนางสาวพรสวรรค์     
   ดีดวงพันธ์ ที่ได้เสนอระยะเวลาพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 5 วัน ในวันที่19 – 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา            
   08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือ      
   ค่ะ 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.40 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ดังนั้น จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568            
(ประธานสภาฯ)  เ พ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณาโดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ                      
   คณะกรรมการแปร จ านวน 3  วัน คือวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2567 และก าหนดพิจารณา            
   รายละเอียดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568        
   จ านวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.            
   ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น วาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
   ดิฉันขอเข้าสู่วาระต่อไปค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 120 เมตร บ้านโคกตะแบง 
(ประธานสภาฯ)  หมู่ 5  
   (นายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบางต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติ            
   เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 120 เมตร หมู่ 5 เป็นญัตติที่ผมเคย
   เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วครั้งหนึ่ง เป็นถนนคอนกรีตเข้าไปเมรุบ้านโคกตะแบง              
   แต่โครงการก็ได้ตกไป กระผมจึงได้เสนอญัตติเข้ามาใหม่ ฝากท่านประธานผ่านไปยัง           
   คณะผู้บริหาร ถ้ามีงบประมาณ หรือโครงการใหม่เข้ามา อยากให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
   ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด      
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาต
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตซอยสวนยางพารามันจะตัดจากถนน                    
   เส้นทิศตะวันออกมายังเมรุ ระยะทางประมาณ 120 เมตร 

              /ก็จะใช้งบประมาณ... 
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   ก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ 200,000 บาท ก็จะเอาเข้าแผนไว้ แต่ถ้ามีงบประมาณจากส่วนอ่ืน    
   ก็จะของบประมาณให้แต่ถ้าไม่มีก็จะเอาเข้าแผนงบประมาณปี 2568 ไว้ ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
   เพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย     
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา     
(ประธานสภาฯ)  ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 120 เมตร หมู่ 5 บ้านโคกตะแบง ถ้าสมาชิกท่านใด
   มีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 

   เมื่อเวลา 12.00  น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ ได้ เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน     
(ประธานสภาฯ)      พร้อมกันทีศ่าลาเอนกประสงค์ด้านหลังส านักงาน ค่ะ 
 
ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.3 ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านยายปรียาภรณ์ ถึงวัดศรีสะอาด
(ประธานสภาฯ)  (นางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล    
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ขอเสนอญัตติ   
   เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านยายปรียาภรณ์ ถึงวัดศรีสะอาด ซึ่งถนนเส้นนี้             
   ก็ได้ก่อสร้างมานานหลายปี และมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งแต่ตอนนี้ถนนเส้นนั้นมันช ารุดเสียหาย     
   ชาวบ้านสัญจร ไป –  มา ล าบาก ดิฉันก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร                    
   ถ้ามีงบประมาณ หรือโครงการใหม่เข้ามาก็อยากจะให้พิจารณาด าเนินการในส่วนนี้ให้ขอบคุณค่ะ 

            /นางมะลิวรรณ์… 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาต
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติที่นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุม คือถนนตั้งแต่             
   หน้าบ้านนางปรียาภรณ์ ไปจนถึงหน้าวัดศรีสะอาดบ้านดงเย็น ตรงนี้จะเป็นเขตต่อของบ้านดงเย็น 
   กับบ้านนาทอง และถนนเส้นนี้เราได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานชาวบ้านเขาอยากปรับปรุงซ่อมแซม 
   ตรงนี้ดิฉันก็ขอสนับสนุนญัตติของนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุม   
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาต
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม ส าหรับถนนเส้นนี้จะเป็นการซ่อมแซมถนนคอนกรีตมีความกว้าง                  
   6 เมตร เท่าที่ดูก็เสียหายเยอะพอสมควรเป็นถนนของ อบต. สร้างมานาน 20 ปีแล้ว เดี๋ยวจะให้        
   ช่างไปท าประมาณการให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลต าบลดงเย็น ได้รับงบประมาณ   
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจ านวน 2 เส้น จะมีถนนเส้นไปหนองกระแด้ง          
   ระยะทาง 1,500 เมตร และถนนเส้นหลังบ้านอ้อมจากบ้านหัวหน้ากิจกูล ดีดวงพันธ์ ระยะทาง     
   ประมาณ 1,200 เมตร แต่ในปี 2569 ก็จะส่งไปใหม่ ก็คือในการส่งโครงการไปเราจะไปก าหนด
   เลยไม่ได้ เพราะเขาจะต้องดูความจ าเป็นของเรา เพราะว่าโครงการเราไม่ได้ส่งไปที่กรมแล้ว         
   เราส่งโครงการไปที่ส านักงบประมาณ ส าหรับการพิจารณาจะมีผู้อ านวยการส านักงบประมาณ          
   และคณะกรรมการของส านักงบประมาณเขาก็จะพิจารณาจากเอกสารที่เราส่งไปแล้วเขาก็จะ      
   ออกมาตรวจดูความเหมาะสม และโครงการที่เราส่งไปปีหนึ่งจะได้ไม่เกิน 2 – 3 เส้น ขอน าเรียน 
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา     
(ประธานสภาฯ)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านยายปรียาภรณ์ ถึงวัดศรีสะอาด ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ
   ยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   -  เสียง 

   เมื่อเวลา 14.00  น. 
           /พักรับประทาน… 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างพร้อมกัน       
(ประธานสภาฯ)      ค่ะ 
 
ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญค่ะ  
(ประธานสภาฯ)  

นายสมบูรณ์ จูมนา กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และ                 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   เขต 2 ส าหรับวาระนี้ ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมาณ ปี 2565 ตั้งไว้ 
   85,400,000 บาท งบประมาณปี 2566 ตั้งไว้ 89,400,000 บาท งบประมาณปี 2567 
   ตั้งไว้ 93,300,000 บาท และงบประมาณปี 2568 ตั้งไว้ 97,835,000 บาท ตรงนี้         
   ผมไม่ติดใจ แต่ผมมาติดใจตรงที่งานประปา ขออนุญาตน าเรียนสอบถามในส่วนงบประมาณ     
   ในการจัดซื้อ submersible หรือว่าปั๊ม มันจะมีอยู่ 2 อย่าง ปั๊มจุ่มคือ submersible และ      
   ปั๊มหอยโขง คือเอาน้ าบนดินมาใช้ ผมอยากจะทราบว่าที่เราซื้อมาตรงนี้ งบประมาณปี 65     
   ซื้อมาทั้งหมด 11 เครื่อง งบประมาณ ปี 66 ซื้อมาทั้งหมด 14 เครื่อง งบประมาณปี 67       
   ซื้อมาท้ังหมด 21 เครื่อง และก็งบประมาณ ปี 68 ที่จะซื้อมาอีก 20 เครื่อง ที่ เราใช้ไปนี้        
   มันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือว่ายังใช้ได้อยู่ คือถ้ามันช ารุดทรุดโทรมและยังเก็บไว้อยู่เราสามารถ    
   น ากลับไปใช้อีกได้ไหม ส าหรับปั๊มหอยโขงตรงนี้มีอยู่หนองอ้อ จ านวน 1 เครื่อง และก็อาจจะมี
   อยู่ที่บ้านโคกขามเลียน (ห้วยหินลาด) แต่ว่า submersible หรือว่าปั๊มจุ่มท่ีเราซื้อมาทุกๆปีๆละ 
   10 กว่าเครื่อง มันซ่อมไม่ได้หรืออย่างไร ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด       
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนอธิบายส าหรับงานกิจการพาณิชย์ในหมวดครุภัณฑ์การเกษตร           
   แต่ว่าเครื่องสูบน้ าแบบ submersible ก็จะมีหลายขนาด ก็จะมีขนาด 1 แรง ขนาด 1.5 แรง         
   และก็แบบ 2 แรง แต่ก่อนก็จะมีแบบครึ่งแรงด้วยแต่ว่าปีนี้ไม่ได้จัดตั้งในส่วนของขนาดครึ่งแรง 
   ในส่วนของ 1.5 แรงลักษณะการท างานก็จะเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนต่อที่ประชุม                
   เป็นเครื่องสูบน้ าแบบบาดาล submersible ค าว่าบาดาลก็คือสูบน้ าบาดาลขึ้นมาเพ่ือผลิต
   น้ าประปาตัวนั้นคือจะอยู่ในบ่อ  

                  /ส่วนเครื่องสูบน้ า… 
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   ส่วนเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขง ตัวหอยโขงจะอยู่ในแพสูบน้ าเวลาที่เราผลิตน้ าประปา ตัวนั้น                 
   จะสูบจากน้ าใส ก็คือสูบจากบ่อน้ าที่เรากรองแล้วขึ้นสู่หอถังสูงไม่ได้ใช้อยู่ภายนอก ในส่วนของ
   ประปาก็จะมีอยู่ 2  อย่าง คือตัวหนึ่งจะเอาลงในบ่อบาดาลอยู่ในบ่อใต้ดิน ส่วนแบบหอยโขง               
   จะมีอยู่ 2 ตัว ติดอยู่ในหอถัง หรืออยู่ในแพสูบน้ าที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนบ้านอยู่ในหอถัง
   ประปา ตัวนั้นจะมี 2 ตัว ปกติมันจะท างานใช้สลับกัน แต่ทุกวันนี้อาจจะเหลือบ่อ 1 – 2 ตัว          
   เพราะว่าเนื่องจากมีการช ารุดบ่อย ก็คือมันจะมี 2 ตัว 1.คือระบบอยู่ในน้ า 2. คืออยู่บนหอ               
   ประปา ให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้ แต่ขนาดแรงจะขึ้นเป็น 3 แรง ในส่วนของ 1 แรง ครึ่งแรง                
   1.5 แรง ตัวนั้นจะเป็นสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ การที่เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่ กับหลาย
   ปัจจัย คือ 1. ถ้าปั่นไปแล้วน้ าหายเครื่องก็จะร้อนอาจจะมีการช ารุดเสียหาย 2.อาจเกิดจากฟ้าผ่า
   ท าให้กระแสไฟฟ้าลงมาตรงซัมเมอร์สอาจจะท าให้เสียได้ ส่วนมากก็จะเป็นพวกหินขึ้นมาอุดตัน
   ใบพัดท าให้มอเตอร์หยุดการท างาน ก็จะมีการช ารุดด้วยจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อทุกๆปี                   
   แต่ละปีก็คงไม่เพียงพอตามที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ แต่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ พ่ีน้องประชาชน    
   ก็จ าเป็นต้องใช้งบกลางได้เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน จึงมีปริมาณที่เยอะกว่าที่เราตั้งไว้                    
   ในเทศบัญญัติ และขออธิบายอีกอย่างหนึ่งคือประปาของเรามีอยู่ 20 กว่าหอ อย่างต่ าก็ใช้หอละ 
   1 ตัว ปีหนึ่งก็จะเสียประมาณ 5 – 6 หอ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายกิจกูล ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มากค่ะ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใด
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาต
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติมส าหรับเรื่องซัมเมอร์สถ้ามันช ารุดเสียหายไม่เยอะก็จะให้ช่างซ่อมเอา เพราะว่า
   บางทีตัวซัมเมอร์ส ถ้าระบบเครื่องไม่เสียหายทั้งหมดมันก็สามารถซ่อมได้อยู่ ในส่วนของประปา
   ของเรามีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน เฉลี่ยแล้วจะมีอยู่ 2 – 3 หอต่อหมู่บ้าน มันจะมากกว่า 20 หอ       
   ทีนี้ บ่อเล็กก็มีด้านหลังเทศบาล คือตัว 1 แรง กับ 1.5 แรง ก็จุ่มลงทีนี้ถ้าระบบไม่เสียหาย               
   ทั้งหมดก็อาจจะซ่อมและสามารถน าเอากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปจ าหน่ายก็ซื้อ     
   อันใหม่มาแทนบางหอมันช ารุดเสียหาย 3 ครั้งก็มี คือในช่วงหน้าแล้งน้ ามันจะขาดพอปั่นแล้ว            
   ไม่มีน้ าขึ้นเครื่องมันก็จะไหม้เสียหาย แต่ช่วงฤดูฝนจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ตัวหอยโขงมันจะไม่ได้
   เอาลงน้ า มันจะอยู่ตรงที่เป็นโรงเรือมันก็มีสิทธ์ ไหม้เหมือนกัน แต่ถามว่าซ่อมได้ไหมบางที           
   มันก็ซ่อมได้ ก็มี 2 อย่างถ้าซ่อมไม่ได้เราก็จ าเป็นต้องได้เปลี่ยนใหม่ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
   ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิลัย พันทะ  กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน             
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ส าหรับวาระนี้ ขออนุญาต       
   น าเรียนแจ้งในเรื่องผมเคยโทรหาท่านนายกแล้วนะครับ คือ อุโมงค์ที่เราใส่ท่อระบายน้ า        
   ถนนเส้นออกไปชลประทานบ้านโพนสวางตอนนี้พ้ืนคอนกรีดที่เททับมันแตกช ารุดเสียหาย 
            /ผมเกรงว่า… 
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   ผมเกรงว่าเวลาชาวบ้านขับรถผ่าน ไป – มา กลัวจะเกิดอันตราย เพราะว่ามีชาวบ้านสัญจร       
   ไป – มา ไม่ว่าจะเป็นบ้านสามขัว – บ้านโคกตะแบง และก็บ้านนาซิง ก็ขอฝากท่านประธาน
   ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนด้วย ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด          
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาต
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับท่อระบายน้ าจุดนี้ตอนแรกก็ท าเฉพาะท่อระบายน้ า ทีนี้การสัญจร       
   ไป – มา ดูแล้วไม่ปลอดภัยก็ได้ให้กองช่างได้ไปด าเนินการต่อคือให้สั่งวัสดุมาเอาปูนไปเททับ 
   แต่ทีนี้ก็มีชาวบ้านขอผลผลิตทางการเกษตรไปขาย ถนนจึงรับน้ าหนักไม่ไหวท าให้คอนกรีตแตก
   เสียหาย เดี๋ยวก็จะให้ทางกองช่างค านวณใหม่ก็เทคอนกรีตให้มันหนาๆ เพราะว่าเราใส่ท่อใหม่
   ดินมันยังไม่แน่นก็เอาคอนกรีตไปเททับเลยท าให้ดินมันทรุดตัว ที่จริงถ้าดินมันแน่ก็จะไม่มี
   ปัญหาก็จะให้ช่างเอาเหล็กไปเสริมให้อีก แต่ตอนนี้ก็ติดสร้างบ้าน เพราะว่าท่านนายอ าเภอเมือง
   มุกดาหารแจ้งท่านนายกว่าจะมอบบ้านวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ตอนนี้ก็เหลือเฉพาะ         
   เดินระบบไฟฟ้าก็จะเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของถนนก็จะให้ทางช่างได้ค านวณอีกทีหนึ่ง            
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธาน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วม 
(นายกเทศมนตรีต ำบล ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมส าหรับถนนเส้นที่ท่านสมาชิกได้เสนอต่อที่ประชุม    
ดงเย็น)   เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝน ทางเจ้าหน้าที่ทางกองก็งานเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้าน                   
   ให้ผู้ยากไร้ และงานบริการอ่ืนๆ ส าหรับถนนเส้นนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปดูตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จ ตรงนี้ผม    
   ก็รับทราบแล้วหลังจากสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เสร็จแล้วก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการแก้ไข
   ปัญหาในส่วนนี้ให้ และในส่วนของถนนทุกเส้นทุกสายก็ขอฝากทุกท่านได้เป็นหูเป็นตาช่วยกัน     
   ถ้าถนนเส้นไหนช ารุดเสียหายหนักก็ให้แจ้งกับทางหัวหน้ากิจกูลได้เลย ในการด าเนินการ               
   แก้ไขปัญหากต็้องดูตามความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อไป ขอบน าเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ             

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือ 
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ- 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติม 
   พอดีผ่านไป ผ่านมา ตรงหน้าเทศบาลของเราผมสังเกตเห็นไม้ปักแล้วเอาถุงผูกไว้ พอเข้าไปดู
   ปรากฏว่าตรงนั้นมันเป็นหลุมทรุดลงไปลึกพอสมควร เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอฝาก                  
   ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน                
   ขอบคุณครับ 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใด          
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม           
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ประชุมทุกท่าน  ส าหรับหลุมที่ทรุดตัวหน้าเทศบาลของเรา เดี๋ยวช่วงบ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ออกไป
   ด าเนินการให้ พอดีมีปูนเหลือจากซ่อมแซมถนนบ้านนาทองอยู่ประมาณ 1 กระสอบ เดี๋ยวจะให้
   ช่างออกไปด าเนินการให้ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณหัวหน้ากิจกูล ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ        
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ (ไม่มี) ถ้าไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
   ดิฉันขอปิดการประชุมเพียงเท่านีค่้ะ     

ปิดประชุม  เวลา 15.00 น.   

 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3          
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์) 

 
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิลัย พันทะ) 
            /(ลงชื่อ)... 
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        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

                            (นายจันหอม ดีดวงพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม                   
เมือ่วันที่ 30 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 

      (ลงชื่อ)    
        (นางมะลิวรรณ์ สุพร) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

 


